

THỐNG NHẤT NỘI DUNG...

(Tiếp theo trang 1)

hiện nay như: tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông; việc thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 11/7/2020 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập, từ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh; mức chi chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi áp dụng

đối với giáo dục phổ thông của tỉnh. Thông qua giải trình nhằm làm rõ hơn trách nhiệm trong quản lý, điều hành của người đứng đầu và cơ quan, đơn vị liên quan đến các nội dung giải trình; kiến nghị các giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập (nếu có) và phương hướng thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả quản

lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, từng bước đưa hoạt động giải trình trở thành hoạt động thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao

công tác chuẩn bị của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan cho phiên họp giải trình đồng thời nhấn mạnh: Việc tổ chức phiên họp giải trình nhằm phổ biến, tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời về các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo đang được nhiều người quan tâm hiện nay. Để phiên họp giải trình đạt kết quả tốt, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục tập tành công tác chuẩn bị, bảo đảm nội dung,

trình tự, đạo lượng và thông tin được đến nhiều người dân. Về nội dung giải trình, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng bảo đảm vấn đề đưa ra đúng trọng tâm, trọng điểm; có căn cứ xác thực; đề xuất được các giải pháp khả thi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát triển chăn nuôi lợn bền vững

Sáng ngày 18/3, đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Tại điểm cầu Thái Bình, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Thời gian qua, tăng trưởng đàn lợn của cả nước có sự biến động mạnh về tổng đàn và sản lượng sản xuất, trong đó: tổng đàn lợn cao nhất vào năm 2016 đạt 29,1 triệu con; sau đó, do có khủng hoảng thừa, tổng đàn lợn giảm xuống vào năm 2017 còn 27,4 triệu con; năm 2019, do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, tổng đàn giảm còn 19,6 triệu con; năm 2021 phục hồi trở lại đạt 28 triệu con; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng năm 2021 đạt 3,9 triệu tấn. Từ đầu năm 2021 đến nay, giá thịt lợn hơi xuất chuồng có nhiều biến động, hiện giá lợn hơi từ 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chăn nuôi đang chuyển dịch từ quy mô nhỏ sang quy mô lớn hơn, tăng phát triển các mô hình trang trại tập trung và hình thành các chuỗi giá trị chăn nuôi.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá hiện trạng, thời cơ, thách thức của ngành chăn nuôi lợn; trong đó, việc tăng giá kỹ lưỡng giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của thị trường quốc tế đã gây khó khăn và thách thức lớn cho ngành chăn nuôi nói chung, chăn nuôi lợn nói riêng; lợi nhuận người chăn nuôi lợn giảm mạnh, thậm chí có những hộ và trang trại chăn nuôi bị thua lỗ.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định, chủ trương chăn nuôi thời gian tới hướng tới chất lượng và giá trị tăng hơn là số lượng; chăn nuôi lợn sẽ phát triển công nghệ nuôi sản xuất cao, sản lượng lớn đồng thời khuyến khích hộ chăn nuôi truyền thống theo hướng chuyên nghiệp hóa, chăn nuôi hữu cơ, phát triển chăn nuôi các giống bản địa có giá trị cao... Tổng đàn lợn đến năm 2030 duy trì ổn định khoảng 30 triệu con. Để phát triển chăn nuôi lợn bền vững, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương triển khai rà soát quy mô đàn lợn, đánh giá chất lượng, nâng suất đàn lợn nái tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương để tổ chức sản xuất phù hợp; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Tiếp tục công tác kiểm soát dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, chỉ đạo triển khai áp dụng rộng rãi mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; chỉ đạo xây dựng ngành hàng thịt lợn theo các chuỗi liên kết, phấn đấu đến năm 2025 Việt Nam có 10 - 12 chuỗi sản xuất liên kết lớn; tăng cường chuyển đổi số trong ngành chăn nuôi nói chung, chăn nuôi lợn nói riêng.

NGÂN HUYNH

THÍ SINH CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

đến từ Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương và 21 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thượng ủy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Bình - thí sinh giành giải nhất hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, giải nhất hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực I năm 2021 đại diện Đảng bộ tỉnh Thái Bình tham gia hội thi lần này với chuyên đề "Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng".

Các thí sinh tham gia hội thi trải qua 3 phần thi: đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nhìn chung, các thí sinh thể hiện đa dạng các đề tài thể hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020

- 2025, trong đó có vấn đề về an ninh con người; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Phần trình bày của các thí sinh đều có sự liên hệ với thực tiễn nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị nơi báo cáo viên công tác. Nhiều bài thuyết trình đề cập đến những khía cạnh nội dung và lối diễn đạt cảm xúc, tạo ấn tượng với người nghe.

Cũng tại hội thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng Thượng ủy Nguyễn Duy Hưng.

THÀNH PHỐ Bảo vệ thi công một số hạng mục dự án tại khu tái định cư Đồng Lôi

Sáng ngày 18/3, UBND thành phố Thái Bình tổ chức bảo vệ thi công dự án xây dựng các hạng mục chưa thực hiện thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đồng Lôi; dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tiếp giáp khu tái định cư Đồng Lôi và khu đất còn lại của quy hoạch khu tái định cư Đồng Lôi.

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án này, các phòng, ban có liên quan của thành phố Thái Bình cùng

phường Kỳ Bá đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án để phổ biến các văn bản liên quan, chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; tổ chức kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu trên đất; lập, niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng... Hầu hết các hộ dân đồng thuận, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Dự án đã triển

khai thi công và cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hiện còn trên 3.000m² đất của 2 hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng của thành phố, căn cứ các quy định của pháp luật, UBND thành phố đã tổ chức bảo vệ thi công.

Tại buổi bảo vệ thi công, lãnh đạo phường Kỳ Bá đã thông báo lý do, phát lệnh bảo vệ thi công

với sự tham gia, chứng kiến của đầy đủ các thành phần và quần chúng nhân dân. Quá trình bảo vệ thi công diễn ra công khai,

dân chủ, khách quan, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn.

MINH NGUYỆT



Quá trình bảo vệ thi công một số hạng mục dự án tại khu tái định cư Đồng Lôi diễn ra công khai, đúng pháp luật và tuyệt đối an toàn.

Tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Từ đầu năm đến nay, xăng dầu trong nước đã 6 lần tăng giá khiến mặt hàng này trở nên "nóng" trên thị trường. Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ, giữ ổn định thị trường và phòng, chống gian lận thương mại đối với mặt hàng thiết yếu này.

Trên địa bàn huyện Đông Hưng hiện có 30 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Cứ mỗi lần giá xăng dầu tăng, người dân, doanh nghiệp lại lo ngại tình trạng khan hàng, chất lượng, đo lường không bảo đảm và gian lận về giá. Ông Lê Quốc Thái ở thị trấn Đông Hưng chia sẻ: Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng phần ảnh có nhiều vụ đấu cơ găm hàng chờ giá xăng dầu lên mới bán và cả việc kinh doanh xăng không bảo đảm chất lượng ở nhiều nơi trong cả nước, chúng tôi rất hoang mang không biết trên địa bàn huyện có xảy ra không. Việc xăng dầu tăng giá đã gây khó khăn cho người dân, nếu bị gian lận thương mại thì bà con thiệt hại kếp.

Trước nỗi lo của người dân và diễn biến phức tạp của thị trường, thực hiện chỉ đạo của Cục QLTT tỉnh, Đội QLTT số 4 (Đông Hưng, Thái Thụy) đã nhanh chóng triển khai công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu. Ông Lê Minh Đức, Đội trưởng Đội QLTT số 4 cho biết: Trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân phân phối, kinh doanh song kiên quyết không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, chúng tôi đã huy động lực lượng tập trung nắm chắc địa bàn, thực hiện các biện pháp

giảm. Khi phát hiện cửa hàng có dấu hiệu vi phạm chúng tôi sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Không riêng Đội QLTT số 4, từ đầu năm đến nay tất cả lực lượng của Cục QLTT tỉnh phụ trách địa bàn các huyện, thành phố đồng loạt ra quân kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Cục QLTT tỉnh cũng phối hợp với Sở Công Thương làm việc với một số thương nhân đầu mối, thành viên của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và doanh

nh nghiệp là đại lý bán lẻ xăng dầu nắm bắt tình hình nguồn cung, giám sát về giá bán, kiểm tra thiết bị cột bơm và đánh giá về đo lường. Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu đầu khí Thái Bình cho biết: Chúng tôi có 14 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, sản lượng kinh doanh bình quân mỗi tháng khoảng 1.800m³. Công ty có kho trung chuyển với sức chứa 6.000m³ đáp ứng đủ cho các cửa hàng bảo đảm không để xảy ra thiếu, khan hàng cục bộ. Ngoài ra chúng tôi cũng có nhiều biện pháp giám sát các cửa hàng trong quá trình hoạt động từ thời gian

bán hàng, giá cả và đo lường. Chúng tôi rất phấn khởi và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát cửa hàng kinh doanh xăng dầu để kịp thời ngăn chặn hành vi gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Với phương châm "phòng hơn chống", lực lượng QLTT đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các thương nhân phân phối, kinh doanh xăng dầu. Cục QLTT tỉnh đã tổ chức cho 238 chủ cửa hàng xăng dầu đủ điều kiện hoạt động kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là

để bán hàng đúng chất lượng, đủ số lượng, đúng giá niêm yết, mở cửa bán hàng đúng thời gian đã đăng ký với Sở Công Thương, không thực hiện hành vi đấu cơ tích trữ, găm hàng chờ tăng giá, không tiếp tay cho buôn lậu... Bà Nguyễn Minh Thu, kế toán Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Thịnh Hà (xã Phú Châu, huyện Đông Hưng) chia sẻ: Những nội dung ký cam kết với Cục QLTT tỉnh rất thiết thực vì nó giúp chúng tôi giữ uy tín, phát triển doanh nghiệp. Mặc dù Công ty có nhiều người bị mắc Covid-19 phải nghỉ cách ly, điều trị nhưng chúng tôi đã điều động, bố trí nhân viên duy trì mở cửa hàng phục vụ người dân, doanh nghiệp đúng, đủ thời gian đã đăng ký với cơ quan chức năng.

Một trong những giải pháp giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu hiệu quả Cục QLTT tỉnh đã triển khai đó là niêm yết công khai đường dây nóng 24/24 giờ tại tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh để người dân giám sát và cung cấp thông tin. Cục QLTT tỉnh phân công cán bộ trực đường dây nóng, kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, các hành vi đấu cơ, găm hàng và các hành vi vi phạm khác. Ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh cho biết: Việc thực hiện niêm yết công khai đường dây nóng giúp chúng tôi khắc phục khó khăn do thiếu nhân lực, đồng thời huy động sự vào cuộc của toàn dân trong việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đã góp phần giữ cho thị trường ổn định và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

KHẮC ĐUẤN



Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu Vũ Chính, thành phố Thái Bình.

HƯNG HÀ Tập trung chăm sóc, bảo vệ 2.500ha cây màu vụ xuân

Đến nay, huyện Hưng Hà đã gieo trồng 2.500ha cây màu xuân, trong đó 980ha ngô, 220ha lạc, 350ha dưa bí, còn lại là rau màu các loại, tập trung ở các xã: Diệp Nông, Hồng An, Tân Lễ... Hiện cây màu xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Tuy nhiên, qua kiểm tra ruộng vườn, ngành chức năng đã phát hiện một số sâu bệnh đang phát sinh gây hại như: sâu xám, sâu cuốn lá trên cây ngô; sâu tơ, sâu xanh, rệp muội trên các cây rau màu; thực mộc sương trên cây dưa, bí... Để bảo vệ an toàn cho cây màu xuân, hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân trong huyện đang tập trung xới xáo, vun gốc cho cây trồng để tạo độ thoáng cho đất, tránh bị nghẹt rễ và kết hợp bón bổ sung phân lân, đạm... cho cây màu. Đồng thời, tổ chức phun phòng, trừ các loại sâu bệnh bằng các loại thuốc đặc hiệu để bảo đảm năng suất, chất lượng. Các HTX DVNN tổ chức cung ứng đủ các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; chủ động ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các đơn vị có uy tín, tạo điều kiện cho nông dân yên tâm sản xuất.



Nông dân Hưng Hà tập trung chăm sóc, bảo vệ cây màu xuân.

Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Để chủ động ngăn chặn sự phát sinh, lây lan của các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm bảo đảm môi trường chăn nuôi an toàn, các địa phương trên địa bàn huyện Hưng Hà đã tổ chức tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng từ ngày 15/3 - 15/4.

Các xã, thị trấn tập trung tiêu độc khử trùng bằng hóa chất và vôi bột toàn bộ nơi có ổ dịch bệnh viêm da nổi cục và ổ dịch cũ bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh ở lợn, cúm gia cầm, nơi có nguy cơ cao (khu vực chợ, khu vực giết mổ động vật, nơi tập trung, buôn bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, bến đò, bến phà...) các trang trại, gia trại, chuồng nuôi gia súc, gia cầm và vùng phụ cận. Việc tiêu độc khử trùng thực hiện theo quy trình: vệ sinh cơ giới trước, khử trùng bằng hóa chất, vôi bột sau; thực hiện phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, kênh mương, thu gom xử lý chất thải; phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt và vùng phụ cận 2 lần/tuần hoặc sử dụng vôi bột để rắc mỗi tuần 1 lần cho vùng phụ cận.

Trong đợt này, UBND huyện Hưng Hà cấp 2.350 lít hóa chất từ nguồn của tỉnh để hỗ trợ các xã, thị trấn tổ chức phun tiêu độc khử trùng. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, kinh phí thực hiện tiêu độc khử trùng theo đúng thời gian quy định; tuyên truyền kịp thời để tháng hành động vệ sinh, tiêu độc khử trùng được tổ chức đồng bộ, rộng khắp, hiệu quả.

THANH THUY